

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	ผู้มาประชุม			
1	นายติม แต้มกระโทก	ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง	ติม แต้มกระโทก	
2	นายอดิศักดิ์ เนิกกระโทก	รองประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง	อดิศักดิ์ เนิกกระโทก	
3	นางแฉล้ม คำโพธิ์แสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	แฉล้ม คำโพธิ์แสง	
4	นายสนั่น แจ็กแดงพะเนาวิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	สนั่น แจ็กแดงพะเนาวิ	
5	นายเอื้อน แนนกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	เอื้อน แนนกระโทก	
6	นายสากล นุชกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3	-	ลาประชุม
7	นางอำนาจ ปล้ากระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3	อำนาจ ปล้ากระโทก	
8	นายแดง แนนกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	แดง แนนกระโทก	
9	นางแฉล้ม นาคกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	แฉล้ม นาคกระโทก	
10	นายเที่ยง เตรียมมะเรียง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6	เที่ยง เตรียมมะเรียง	
11	นายอ้วย ซาหว่า	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7	อ้วย ซาหว่า	
12	นายบำรุง เอี่ยมอยู่แท้	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8	บำรุง เอี่ยมอยู่แท้	
13	นายสมร ต้อยกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9	สมร ต้อยกระโทก	
14	นายเจียม พรหมกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9	เจียม พรหมกระโทก	
15	นายบุญทิพย์ แต้มกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10	บุญทิพย์ แต้มกระโทก	
16	นายนิยม ไยแจ่ม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10	นิยม ไยแจ่ม	
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
1	นายมานิตย์ นิจกระโทก	นายก อบต.ท่าจะหลุง	มานิตย์ นิจกระโทก	
2	นายสมาน ศรีกระโทก	รองนายก อบต.ท่าจะหลุง	สมาน ศรีกระโทก	
3	นายปรีชา คำเกาะ	รองนายก อบต.ท่าจะหลุง	ปรีชา คำเกาะ	
4	นายบุญเรือง เทียงกระโทก	เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง	บุญเรือง เทียงกระโทก	
5	นายราเชนทร์ ประกอบกิจ	เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง	ราเชนทร์ ประกอบกิจ	
6	นายเมธา บุตรพาศี	กำนันตำบลท่าจะหลุง	เมธา บุตรพาศี	
7	นายสุรัตน์ จันทะสุข	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1	สุรัตน์ จันทะสุข	
8	นายเอื้อน ดอกกระโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4	เอื้อน ดอกกระโทก	
9	นายวิเชียร น้บกระโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	วิเชียร น้บกระโทก	
10	นายเมธี มิตรกระโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	เมธี มิตรกระโทก	
11	นายสาริกา เพลลาไสสง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7	สาริกา เพลลาไสสง	

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง จุฑธูปเทียนบุชาพระรัตนตรัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ 1.1 แจ้งการลาออกของนายวรรณชัย ดอกกระโทก ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 โดยได้ยื่น
ใบลาออกจากตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เพื่อประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20
มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

(สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)

ประธานสภาฯ - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งแจ้งรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2563

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถูกต้องครบถ้วน

ประธานสภาฯ - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จากนั้นได้สอบถามสมาชิก
สภาฯ มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 13 เสียง งดออกเสียง 2 คน ลาประชุม 1 คน

ระเบียบวาระที่ 3 กระตุ่ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1.2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ตาม
อำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26 การโอนเงินงบ
ประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น)

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ได้ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ตาม
อำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ ดำเนินงาน

หมวด ค่าสาธารณูปโภค

ประเภท ค่าไฟฟ้า

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร
ค่าบริการกำจัดปลวก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้
170,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 57,900 บาท จำนวนเงินที่โอนลด 54,000 บาท

ที่ประชุม - รับทราบ

5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.2.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญ ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป (การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
สามัญ ไม่เกิน 4 สมัย)

ประธานสภาฯ

- ได้อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดสมัยประชุมสามัญฯ และตามมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2563 ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2564 ในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564
- จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564
และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

นางแฉล้ม นาคกระโทก - ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และระยะเวลาการประชุม พร้อม
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ดังนี้

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 จำนวน 4 สมัย ดังนี้

สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

- ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 มีกำหนด
15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง งดออกเสียง 2 คน ลาประชุม 1 คน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ -

ได้หารือหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ โดยเห็นควรให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกครั้ง ซึ่งหากจะมีการประชุมลับก็จะร้องขอให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกห้องประชุม และจะได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าจะหลุง จัดโต๊ะ เก้าอี้ไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป และจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ จากนั้นขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลาประชุม 1 คน

ประธานสภาฯ -

ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ

นายก อบต.ท่าจะหลุง

- เนื่องจากขณะนี้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้นำเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ มาเตรียมไว้เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนสายหลักภายในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยจะดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 2 สาย คือ 1. สายบ้านด่านเกวียน-บ้านกอก 2. สายโคกวังวน-บ้านชีตุน โดยจะซ่อมเป็นช่วงๆ ส่วนถนนตรงบ้านป่าเอียด หมู่ที่ 1 ยังไม่ทำเพราะถนนไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ ก็ขอให้ผู้นำได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วยครับ

- แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 จึงแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

- สอบถามความคืบหน้าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. หมู่ที่ 7 (จากที่ดินนางทองเตย ถึงที่ดินนายสังวร หนืดกระโทก) ว่าตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ

นายก อบต.ท่าจะหลุง

- ทางคณะผู้บริหารและทางสภาฯ ได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของทางราชการที่จะต้องดำเนินการต่อไป ตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับท่านปลัดฯ

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง

- ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลางอยู่ ซึ่งผมเห็นทางกองช่างได้ลงประมาณการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเข้ายากมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีความพร้อมในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสูงพอสมควรถึงจะเข้าได้ ไม่งั้นอาจจะได้เอาเรื่องนี้เข้าสภาฯ ใหม่อีกรอบ เพราะโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำ ซึ่งตอนนี้ก็เนิ่นนานพอสมควรแล้ว ยังไงจะให้กองช่างแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปครับ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

- สอบถามความคืบหน้าในการซ่อมแซมถนนที่เสียหายในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยถนนเสียหายหนักๆ จำนวน 4 จุด ตอนนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมหรือยังครับ

นายก อบต.ท่าจะหลุง

- เนื่องจากงบประมาณในการซ่อมแซมมีอยู่อย่างจำกัด จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนบางช่วงที่เสียหายหนักๆ โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีสายหนองเต็ง หมู่ที่ 5 – บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 แต่ถนนบางช่วงผมก็ใช้งบบฯ ส่วนตัวดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งบางจุดมันเป็นท่อถ้าผมทำไปแล้วเกิดความผิดพลาด ท่อแตก ผมก็ต้องรับผิดชอบ

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง ในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาโดยมีถนนที่ได้รับ ความเสียหายที่ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซม มีจำนวน 3 สาย คือ 1. ถนนหินคลุก สาย เลียบมูล หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1 บริเวณที่ดิน พล.ต.พร้อมพงศ์ สุทธิวรธรรม จุดที่ 2 ที่ดินนายประเสริฐ สังเกต) 2. ถนนลูกรัง สายคันคลองจานเอน หมู่ที่ 3 (บริเวณที่ดินนางจงดี ม่วงกระโทก จุดที่ 1 และจุดที่ 2) และ(บริเวณที่ดินนางพัลลภา บุญยะภรณ์) 3. ถนนลูกรัง สายเลียบมูล หมู่ที่ 4 (บริเวณที่ดินนายประมวล ตวดกระโทก) ดังนั้น ทาง อบต.ท่าจะหลุง จึงได้หาแนวทางในการให้ ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโอนงบประมาณฯ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว ชำรงต้น เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมตั้งไว้ไม่ เพียงพอ จึงแจ้งให้ทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบ

กำนัน ต.ท่าจะหลุง - เสนอให้ทาง อบต.ท่าจะหลุงช่วยเหลือเกี่ยวกับ เรื่อง การซ่อม บั๊มน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกกด้วยครับ ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านใช้งบประมาณของตนเองมาดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง - ผมขอชี้แจงว่า ตามที่ได้เกิดน้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาทำให้แพสถานีสูบน้ำฯ ของกลุ่มเกษตรกร ไปค้างอยู่บนท่อส่งน้ำ โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้จ้างรถแบ็คโฮเพื่อเอาแพสถานีสูบน้ำฯ ลงมา ปรากฏว่า เมื่อเอาแพสถานีสูบน้ำฯ ลงมาเรียบร้อยแล้วพบว่า บั๊มน้ำบนแพสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหาย โดยคิดประมาณการเป็นเงิน 70,000 บาท ซึ่งเงินของกลุ่มจะมีประมาณ 140,000 บาท สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงจุดได้เลย แต่ถ้าท่านกำนันจะรอ งบประมาณของ อบต.ท่าจะหลุง เพื่อที่จะมาบริหารจัดการตรงจุดนี้ผมคิดว่าคงรออีกนาน เพราะต้องรอจัดทำแผนฯ ก่อน ถึงจะดำเนินการได้ อาจทำให้กลุ่มเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

- เนื่องจากได้รับแจ้งจากอำเภอโชคชัยว่า จังหวัดนครราชสีมา แจ้งเรื่อง การจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยให้ อปท.พิจารณาจัดประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานตามอำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา อาทิเช่น อำเภอปากช่อง, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอวังน้ำเขียว, อำเภอด่านขุนทด หรืออำเภอที่มีสถานที่ศึกษาดูงาน โดยให้ อปท.พิจารณา ดำเนินงาน อย่างน้อย 1 โครงการ จึงแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและพิจารณาร่วมกันว่าจะไปศึกษาดูงานที่ไหนกันดี และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ค่อยมาคุยกันอีกครั้ง

- ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายมานะ บุญกระโทก ตำแหน่ง ภารโรง จะเกษียณอายุในการทำงาน ซึ่งทางอบต.ท่าจะหลุงอาจจะมี การจัดงานเลี้ยงส่งก่อนที่ จะเกษียณอายุ ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ส่วนรายละเอียดในการจัดงานเกษียณจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง - จากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุใน จ.บุรีรัมย์ โดยกรมบัญชีกลาง มีหนังสือเรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนรวมดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวน 84,000 บาท เนื่องจากได้รับบำนาญ กรณีลูกชายเป็นทหารเสียชีวิตจากเหตุคลังแสงระเบิด นั้น กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งแต่เดิม องค์การบริหารส่วนตำบล จะ เป็นผู้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายนี้ตลอดมา ซึ่งต่อมาในปี 2563 ได้มีการดำเนินการโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-social welfare) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สอ.) ดังนั้น เมื่อ อบต. มีหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางให้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลผู้รับบำนาญ ว่าผู้สูงอายุรายดังกล่าวเป็นผู้รับบำนาญหรือไม่ กรมบัญชีกลาง ได้ตรวจสอบพบว่า เป็นผู้รับบำนาญพิเศษ พร้อมทั้งได้มีหนังสือตอบ อบต. แล้ว โดยกรมบัญชีกลางชี้แจงว่า ในกรณีที่ได้รับเงินเบี้ยสูงอายุไปโดยไม่มีสิทธิ อบต. จะเรียกคืนเงินตามขั้นตอนและวิธีการที่ อบต. กำหนด ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมบัญชีกลางที่จะดำเนินการได้ ยิ่งไปกว่านี้ขอฝากให้ผู้ นำได้ตรวจเช็คผู้สูงอายุในหมู่บ้านของตนเองด้วยว่า มีเคสแบบนี้หรือไม่ โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ นำทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกที

นายก อบต.ท่าจะหลุง - จริงๆ เรื่องนี้ ตอนผู้สูงอายุลงข้อมูลเบื้องต้นก็จะผ่านผู้นำหมู่บ้านก่อนและจะมีช่องให้ชี้ตัวว่ามีสิทธิได้รับเงินตรงนี้หรือเปล่า ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 - ขอสนับสนุนท่อประปาใหม่ โดยระยะทางจากโรงสูบน้ำประมาณ 150.00 เมตร เพราะท่อเกิดการรั่วซึม โดยอยากได้ท่อขนาด 13.50” จำนวนประมาณ 40 ท่อน

นายก อบต.ท่าจะหลุง - เบื้องต้นให้ผู้ใหญ่บ้านประสานงานกับกองช่างเลยครับ

กำนัน ต.ท่าจะหลุง - ตามที่ได้ของบประมาณฯ จาก สจ.นม. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนสายทางไปด้านကျေးရွာ ช่วงบริเวณทางโค้งโรงอิฐแดง เนื่องจากน้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับความคืบหน้าท่านจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

- เรื่องป่าทำเลสาธารณสุขเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 10 ช่วงนี้ได้ปล่อยปละละเลยในการดูแลยิ่งเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงอยากจะเอาเรื่องนี้เข้าสภาฯ เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกันอีกครั้ง

- แจ้งปัญหาเรื่องขยะภายในตำบลของเรา ซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาอย่างมาก อยากได้รถขยะประจำตำบลเราสักคัน แต่ด้วยศักยภาพในการจัดซื้อของเรามีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังนี้ได้

- เนื่องจากในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ส.ส. และเจ้าหน้าที่ชลประทานจะลงมาดูพื้นที่ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นม. ซึ่งน่าจะเข้าไปถึงเขตตำบลหนองยาง ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้นำทุกท่านร่วมลงพื้นที่ถ่ายรูปร่วมกัน

กำนัน ต.ท่าจะหลุง - ตอนนี้โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (จากที่ดินนางทองหล่อ แยมจะบก ถึง ศาลาประชาคม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่โครงการดังกล่าวจะมีปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำออก บริเวณบ้านของนายโกวิท บุญประสาท เพราะน้ำที่ระบายออกมาจะกระจุกตัวกันอยู่บริเวณ นั้น จึงอยากจะขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำที่ระบายน้ำออก งบประมาณ 20,000 บาท

- ขอฝากผู้ใหญ่บ้านทุกท่านว่า เวลามีประชุมสภาฯ อยากให้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ แจ้งข้อมูลข่าวสารและรับทราบข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เวลา 11.30 น. และนัดประชุมสภาฯ ในสมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าจะหลุง

ราเชนทร์ ประกอบกิจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายราเชนทร์ ประกอบกิจ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

สมร ต้อยกระโทก ผู้ตรวจรายงานฯ
(นายสมร ต้อยกระโทก)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สนั่น แจ็กแดงพะเนาวิ ผู้ตรวจรายงานฯ
(นายสนั่น แจ็กแดงพะเนาวิ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

แฉล้ม คำโพธิ์แสง ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางแฉล้ม คำโพธิ์แสง)
กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ

สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่...1... ครั้งที่...2... ประจำปี 2564 เมื่อวันที่...5...กุมภาพันธ์ 2564. ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ติมь แต้มกระโทก ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายติมь แต้มกระโทก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	ผู้มาประชุม			
1	นายตี๋ม ตั้มกระโทก	ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง	ตี๋ม ตั้มกระโทก	
2	นายอดิศักดิ์ เนิกกระโทก	รองประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง	อดิศักดิ์ เนิกกระโทก	
3	นางแฉล้ม คำโพธิ์แสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	แฉล้ม คำโพธิ์แสง	
4	นายสนั่น แจ็กแดงพะเนาวิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	-	ลาประชุม
5	นายเอื้อน แนบกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	เอื้อน แนบกระโทก	
6	นายสากล นุชกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3	สากล นุชกระโทก	
7	นางอำนาจ ปล้ากระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3	อำนาจ ปล้ากระโทก	
8	นายแดง แนบกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	แดง แนบกระโทก	
9	นางแฉล้ม นาคกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	แฉล้ม นาคกระโทก	
10	นายเที่ยง เตரியมมะเรียง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6	เที่ยง เตரியมมะเรียง	
11	นายอ้วย ซาหว่า	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7	อ้วย ซาหว่า	
12	นายบำรุง เอี่ยมอยู่แท้	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8	บำรุง เอี่ยมอยู่แท้	
13	นายสมร ต้อยกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9	สมร ต้อยกระโทก	
14	นายเจียม พรหมกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9	เจียม พรหมกระโทก	
15	นายบุญทิพย์ ตั้มกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10	บุญทิพย์ ตั้มกระโทก	
16	นายนิยม ไยแจ่ม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10	นิยม ไยแจ่ม	
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
1	นายมานิตย์ นิจกระโทก	นายก อบต.ท่าจะหลุง	มานิตย์ นิจกระโทก	
2	นายสมาน ศรีกระโทก	รองนายก อบต.ท่าจะหลุง	สมาน ศรีกระโทก	
3	นายปรีชา คำเกาะ	รองนายก อบต.ท่าจะหลุง	ปรีชา คำเกาะ	
4	นายบุญเรือง เที่ยงกระโทก	เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง	-	
5	นายราเชนทร์ ประกอบกิจ	เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง	ราเชนทร์ ประกอบกิจ	
6	นายสุรัตน์ จันทะสุข	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1	สุรัตน์ จันทะสุข	
7	นายเมธี มิตรกระโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	เมธี มิตรกระโทก	
8	นายวิเชียร นักระโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	วิเชียร นักระโทก	
9	นายเมธา บุตรพาศี	กำนันตำบลท่าจะหลุง	เมธา บุตรพาศี	
10	นางสาวตรี วรคง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สาวตรี วรคง	
11	นายปิตวิงษ์ ศรีสุระ	นายช่างโยธา	ปิตวิงษ์ ศรีสุระ	
12	นายสถาพร สีนเฮาว์	หัวหน้าสำนักปลัด	สถาพร สีนเฮาว์	
13	จ.ส.อ.บุญส่ง สุดใจ	เจ้าพนักงานธุรการ	จ.ส.อ.บุญส่ง สุดใจ	

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง จุฑธูปเทียนบุชาพระรัตนตรัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)

ประธานสภา - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2564

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกต้องครบถ้วน

ประธานสภา - ได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นได้สอบถามสมาชิกสภาฯ
มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 13 เสียง งดออกเสียง 2 คน ลาประชุม 1 คน

ระเบียบวาระที่ 3 กระทุ้งถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่อง **แจ้งเพื่อทราบ**

5.1.1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564
ตามอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น)

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ได้ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ตาม
อำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบ ดำเนินงาน **หมวด**

ค่าใช้จ่าย

ประเภท ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติงบประมาณตั้งไว้ 390,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 65,000 บาท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 130,000 บาท

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ ดำเนินงาน **หมวด**

ค่าใช้จ่าย

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ค่าบริการกำจัดปลวก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,000 บาท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 60,000 บาท

แผนงาน บริหารทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

งบ ดำเนินงาน **หมวด**

ค่าสาธารณูปโภค

ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 20,000 บาท

โอนลด

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร **หมวด**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธางบประมาณตั้งไว้ 805,080 บาท งบประมาณคงเหลือ 689,669 บาท จำนวนเงินที่โอนลด 172,500 บาท

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร **หมวด**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง งบประมาณตั้งไว้ 42,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 41,888 บาท จำนวนเงินที่โอนลด 17,500 บาท

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบ บุคลากร **หมวด**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้งบประมาณตั้งไว้ 4,631,040 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,254,160 บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 20,000 บาท

ที่ประชุม - รับทราบ

า

5.1.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ประธานสภา

- ได้ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

นายก อบต.ท่าจะหลุง

- แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) ต่อที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- โครงการทั้งหมด จำนวน 19 โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

- โครงการทั้งหมด จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร

- โครงการทั้งหมด จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี

- โครงการทั้งหมด จำนวน 16 โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

- โครงการทั้งหมด จำนวน 2 โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- โครงการทั้งหมด จำนวน 7 โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแนวนโยบายรัฐ

- โครงการทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ

ประธานสภาฯ - เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายและซักถามข้อสงสัย

- ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำแผน พัฒนาฯ และการนำแผนฯ ไป

ปฏิบัติ

ที่ประชุม

- รับทราบ

5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.2.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 21, ข้อ 22 และข้อ 22/1

ประธานสภาฯ - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ได้ชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) โดยมีรายละเอียดดังนี้
แก้ไข จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข)	เหตุผลการ (แก้ไข)	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 10 ตัว งบประมาณ 276,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2564	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 23,000 บาท งบประมาณ 46,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2565	1. เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย 2. เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานรักษาความสงบภายใน
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท งบประมาณ 22,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2564	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท งบประมาณ 44,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2564	1. เพื่อใช้ในสำนักงาน 2. เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผนงานบริหารงานทั่วไป

เพิ่มเติม จำนวน 5 โครงการ

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
1	-	โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 200,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 200,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2565	2. เพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ตามแผน กระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแนว นโยบายของรัฐและ ยุทธศาสตร์ของ จังหวัด	แผนงานงาน รักษาความ สงบภายใน
2	-	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 8 ตัวๆ ละ 32,000 บาท งบประมาณ 256,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2565	1. เพื่อใช้ในการ รักษาความปลอดภัย 2. เพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน
3	-	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง งบประมาณ 61,000 บาท ประจำปี งบประมาณ 2565	1. เพื่อใช้ในการ รักษาความปลอดภัย 2. เพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน
4	-	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จากที่ดินนาย คำนึ่ง ไต้กระโทก ถึงที่ดินนาย ประกอบ สังเกตู) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 950,000 บาท ประจำปี งบประมาณ 2564	1. เนื่องจากได้รับ งบประมาณจาก หน่วยงานอื่น บางส่วนทำให้ระยะ ความยาวของทางมี การเปลี่ยนแปลง 2. เพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผน อุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)	เหตุผลการเพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
5	-	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท งบประมาณ 11,800 บาท ประจำปีงบประมาณ 2564	1. เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารราชการ 1. เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	แผนงาน การศึกษา

เปลี่ยนแปลง จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง)	เหตุผลการ (เปลี่ยนแปลง)	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
1	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 (จากที่นายสังวร หนีดกระโทก ถึงนายประกอบ สังเกต) กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร ประมาณ 1,650,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2564	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จากที่นายสังวร หนีดกระโทก ถึงที่ดินนาย คำนิง ไตงกระโทก) กว้าง 6 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร ประมาณ 1,650,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2564	1. เนื่องจากได้รับคำเสนอแนะจากคณะทำงานฯ (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และตัวแทนแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ว่าเห็นควรก่อสร้างให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. เนื่องจากได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นบางส่วนทำให้ระยะเวลาความยาวของทางมีการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 (จากที่ดินนายดำรงค์ เรียบสกุล ถึงอ่างหิน) กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 750,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2565	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 (จากที่ดินนายดำรงค์ เรียบสกุล ถึงที่ดินนางแห่ม้ง ด่านกระโทก) กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 980,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2564	1. เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนจากจังหวัด 2. เพื่อนำไปขอรับเงินอุดหนุนจากจังหวัดนครราชสีมา	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติที่ประชุม
มติที่ประชุม - ที่ประชุม มติเห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 2 คน ลาประชุม 1 คน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ - ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ

นายก อบต.ท่าจะหลุง - สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงประมาณการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 (จากที่ดินนางทองเตียง ถึงที่ดินนายสังวร หนีดกระโทก)

นายช่างโยธา - ขอชี้แจงว่า เนื่องจากการลง ประมาณการกำหนดราคากลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าสัญญา
อินเทอร์เน็ตไม่แรงพอก็ไม่สามารถลงได้สำเร็จ ดังนั้น จึงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการลงข้อมูล
ดังกล่าว แต่ตอนนี้ลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ผมคิดว่าประมาณเดือนหน้าเราก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไปได้

กำนัน ต.ท่าจะหลุง - เนื่องจากงานกองช่างช่วงนี้มีเยอะมาก ประกอบกับ ผอ.กองช่างก็ได้โอน(ย้าย) ไปที่อื่นแล้ว ตอนนี
ก็มีช่างอยู่คนเดียว ทำให้งานเกิดความล่าช้า ผมจึงอยากเสนอให้หากคนมาช่วยงานกองช่าง จะเป็น
ข้าราชการหรือมาเป็นผู้ช่วยช่างก็ได้ เพื่อที่งานในตำบลของเราจะได้ไม่สะดุด และเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าสำนักปลัด - เบื้องต้นก็ได้มีการสรรหา ผอ.กองช่าง หลังจากโอนย้ายภายใน 60 วันแล้วครับ เมื่อพ้นช่วงเวลา
ดังกล่าวแล้วก็เป็นที่ของจังหวัดและของกรมฯ ในการสรรหาคคนมาลงให้ แต่คงต้องใช้เวลา

ปลัด อบต.ท่าจะหลุง - ผมคิดว่าคงยากที่จะมีคนมาลงอยู่ที่ อบต. เพราะความเจริญก้าวหน้าไม่ค่อยมีเท่าไร ถ้าไปลงอยู่ที่
เทศบาลจะมีความเจริญก้าวหน้าในสายงานมากกว่า

กำนัน ต.ท่าจะหลุง - ขอสอบถามว่า ทางอบต.ท่าจะหลุง พอจะมีงบประมาณสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนดินในพื้นที่
โรงเรียนบ้านหนองกก (เก่า) หรือไม่ เพื่อที่จะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียน ซึ่งผมคิดว่า
งบประมาณของโรงเรียนน่าจะนำไปพัฒนาตรงจุดอื่นที่จำเป็นมากกว่านี้ดีกว่า

นายช่างโยธา - ผมขอชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับ

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ขอเชิญผู้นำทุกท่านร่วมต้อนรับนายอำเภอโชคชัยพร้อมคณะกรรมการ พขอ.อำเภอโชคชัย ซึ่ง
ท่านจะเดินทางมาเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่
ตำบลท่าจะหลุง โดยมีจำนวน 4 ราย เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่า
จะหลุง

นายก อบต.ท่าจะหลุง - แจ้งว่าวันนี้จะเอาดินไปลงถนนตรงหนองเต็ง แต่บางช่วงเป็นที่ส่วนบุคคล เกรงว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 - ผมคิดว่าคงไม่เป็นอะไรครับ เพราะปัญหาตรงนี้มันเป็นมานานแล้ว เจ้าของที่น่าจะต้องการให้ดำเนินการได้

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ผมว่าจะทำด้วยวาจาไม่ได้ครับ จะต้องมียกข้อเท็จจริงมาเป็นลายลักษณ์อักษรจะดีกว่า เพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องทางไม่เข้าใครออกใคร เดี่ยวจะมีปัญหาตามมาภายหลัง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 - สอบถามความคืบหน้าในการ ขอความอนุเคราะห์ที่สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านซี้ตุ่น หมู่ที่ 1, 2, 4, 6 ครับ

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ขอฝากเรื่องนี้ให้หัวหน้าสำนักปลัดช่วยติดตามดูด้วยนะครับ คาดว่าจะได้วันไหนครับ

หัวหน้าสำนักปลัด - คาดว่าน่าจะประมาณวันจันทร์ครับ

กำนัน ต.ท่าจะหลุง - เนื่องจากในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิชา เลิศพชรกมล สส.นครราชสีมา เขต 9 พร้อม นายชัย ผลกระโทก สจ.อำเภอโชคชัย จะลงพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง เพื่อดูปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนสายเลียบบulongชลประทานของชาวบ้าน หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6 และหมู่ที่ 7 เวลาประมาณ 09.00 น. ก็ขอเชิญผู้นำทุกท่านร่วมลงพื้นที่โดยมาพร้อมกันที่ อบต.ท่าจะหลุง ตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวด้วยครับ

- ขอฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อส. ประจำอำเภอโชคชัย จำนวน 1 ตำแหน่ง อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยท่านนายอำเภอเน้นมาว่า ไม่รับเด็กเส้น ขอรับคนที่มีความรู้ ความสามารถมาทำงานจริงๆ

- ขอเชิญผู้นำทุกท่านร่วมพิธีมอบข้าวเปลือกพระราชทานของพระเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม อบต.ท่าจะหลุง

นายบำรุง เอี่ยมอยู่แท้ - เสนอให้ทำถนนทางไปทำการเกษตร บริเวณพื้นที่นายคำนึ่ง เนื่องกระโทก โดยอยากให้ทำเหมือนโปรงตาคลอง โดยเทศบาลนครีตจะจัดได้เลย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 - แจ้งค่า PM สูง ของอำเภอโชคชัย

กำนัน ต.ท่าจะหลุง - ขอเสริมเรื่องค่า PM ของอำเภอโชคชัยสูง สาเหตุเนื่องจากการเผาตอซัง การเผาอ้อย เป็นต้น ยิ่งก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ห้ามเผาตอซัง ห้ามเผาอ้อย ฯลฯ ด้วยนะครับ เพราะถ้าฝ่าฝืนจะได้รับ ความผิดตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เวลา 11.30 น. และนัดประชุมสภาฯ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ราเชนทร์ ประกอบกิจ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายราเชนทร์ ประกอบกิจ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

สมร ต้อยกระโทก ผู้ตรวจรายงานฯ
(นายสมร ต้อยกระโทก)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สนั่น แจ็กแดงพะเนาวิ ผู้ตรวจรายงานฯ
(นายสนั่น แจ็กแดงพะเนาวิ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

แฉล้ม คำโพธิ์แสง ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางแฉล้ม คำโพธิ์แสง)
กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ

สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1... ครั้งที่ 3.. ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564. ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ตี๋ม แต้้มกระโทก ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายตี๋ม แต้้มกระโทก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	ผู้มาประชุม			
1	นายตี๋ม ตั้มกระโทก	ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง	ตี๋ม ตั้มกระโทก	
2	นายอดิศักดิ์ เนิกกระโทก	รองประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง	อดิศักดิ์ เนิกกระโทก	
3	นางแฉล้ม คำโพธิ์แสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	แฉล้ม คำโพธิ์แสง	
4	นายสนั่น แจ็กแดงพะเนาวิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	สนั่น แจ็กแดงพะเนาวิ	
5	นายเอื้อน แบนกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	เอื้อน แบนกระโทก	
6	นายสากล นุชกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3	สากล นุชกระโทก	
7	นางอำนาจ ปล้ากระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3	อำนาจ ปล้ากระโทก	
8	นายแดง แบนกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	-	ลาประชุม
9	นางแฉล้ม นาคกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	แฉล้ม นาคกระโทก	
10	นายเที่ยง เตรียมมะเรียง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6	เที่ยง เตรียมมะเรียง	
11	นายอ้วย ซาหว่า	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7	อ้วย ซาหว่า	
12	นายบำรุง เอี่ยมอยู่แท้	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8	-	ลาประชุม
13	นายสมร ต้อยกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9	สมร ต้อยกระโทก	
14	นายเจียม พรหมกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9	เจียม พรหมกระโทก	
15	นายบุญทิพย์ ตั้มกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10	บุญทิพย์ ตั้มกระโทก	
16	นายนิยม ไยแจ่ม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10	นิยม ไยแจ่ม	
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
1	นายมานิตย์ นิจกระโทก	นายก อบต.ท่าจะหลุง	มานิตย์ นิจกระโทก	
2	นายสมาน ศรีกระโทก	รองนายก อบต.ท่าจะหลุง	สมาน ศรีกระโทก	
3	นายปรีชา คำเกาะ	รองนายก อบต.ท่าจะหลุง	ปรีชา คำเกาะ	
4	นายบุญเรือง เที่ยงกระโทก	เลขานุการนายก อบต.ท่าจะหลุง	-	
5	นายราเชนทร์ ประกอบกิจ	เลขานุการสภา อบต.ท่าจะหลุง	ราเชนทร์ ประกอบกิจ	
6	นายเมธา บุตรพาชี	กำนันตำบลท่าจะหลุง	เมธา บุตรพาชี	
7	นายสุรัตน์ จันทะสุข	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1	สุรัตน์ จันทะสุข	
8	นายวิเชียร นักระโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	วิเชียร นักระโทก	
9	นายเมธี มิตรกระโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	เมธี มิตรกระโทก	
10	นางสาวตรี วรคง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สาวตรี วรคง	
11	จ.ส.อ.บุญส่ง สุดใจ	เจ้าพนักงานธุรการ	จ.ส.อ.บุญส่ง สุดใจ	
12	นายพัสกร ศุภเมธานนท์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	พัสกร ศุภเมธานนท์	
13	น.ส.เบญจมาศ เนื่องกระโทก	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ	เบญจมาศ เนื่องกระโทก	

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง จุฑธูปเทียนบุชาพระรัตนตรัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)

ประธานสภา - ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งแจ้งรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2564

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน - ได้ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกต้องครบถ้วน

ประธานสภา - ให้เลขานุการสภา อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นได้สอบถามสมาชิกสภา
มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ลงมติในที่ประชุม

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 13 เสียง งดออกเสียง 2 คน ลาประชุม 1 คน

ระเบียบวาระที่ 3 กระทุ้งถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1.1 การพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564

นายก อบต.ท่าจะหลุง - แจ้งการพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง โดยประกาศใช้วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

- ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในเรื่องต่างๆ

กำนัน ต.ท่าจะหลุง

- แจ้งว่าขณะนี้ อบจ.นครราชสีมา กำลังดำเนินการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง จำนวน 2 สาย คือ 1. สายบ้านด่านเกวียน-บ้านกอก 2. สายโคกวังวน-บ้านชีตุน โดยดำเนินการซ่อมแซมเป็นช่วง ๆ ยังไงก็ขอฝากผู้นำประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วย โดยขอให้อดทนกันนิดนึง เพราะช่วงนี้มีฝุ่นละอองเยอะมาก และให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุกันด้วยนะครับ

- แจ้งว่าตอนนี้โคราชพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่รายที่ 11 เป็นเด็กชายวัย 7 ขวบ ซึ่งเดินทางจากอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ไปร่วมงานศพที่บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา ร่วมกับบิดาและพี่สาวฝาแฝดอีก 3 คน ยังไงก็ขอฝากผู้นำทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ และระมัดระวังดูแลป้องกันตนเองให้ดีๆ อย่าชะล่าใจ อย่าประมาทโดยเด็ดขาด เพราะถ้าเป็นแล้วจะเหนื่อยหลายๆ อย่างเลยทีเดียว

- แจ้งโครงการเราชนะ.com โดยจะเน้น 3 กลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 7,000 บาท คือ 1. กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการ 2. กลุ่มที่มีแอปฯ เป๋าตังค์ 3. กลุ่มเราชนะ ใครได้รับสิทธิ์กลุ่มไหนก็ให้ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองกันนะครับ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

- วันนี้ขออนุญาตชี้แจงแนวทางในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ท่าจะหลุง ซึ่งเมื่อก่อนอบต.จะลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อร่วมประชุมประชาคมกับทางหมู่บ้านด้วย แต่ปัจจุบันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านจะต้องประชุมประชาคมในหมู่บ้านของตนเอง โดยให้คำนึงถึงงบประมาณและปัญหาภายในหมู่บ้านแล้วสรุปโครงการทั้งหมดที่จะนำเข้าแผนฯ โดยกำหนดประชุมในช่วงเดือนมีนาคม 2564 รวมถึงแผนชุมชนด้วย เพื่อให้หมู่บ้านสามารถดำเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา พ.ศ. 2565 โดยผู้นำหมู่บ้านจะต้องดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำแผนร่วมกันภายในหมู่บ้าน โดยส่งให้ทาง อบต. พร้อมกันทั้ง 2 เรื่องเลย ซึ่งทาง อบต.จะเข้ามาดำเนินการต่อหลังจากที่ได้ข้อมูลโครงการของหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการจัดทำแผน 5 ปี ต่อไป โดยกำหนดให้ทางหมู่บ้านสรุปโครงการส่ง อบต.ท่าจะหลุงภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564 นี้

ตามใบงานแผนของปี พ.ศ. 2561-2565 ที่แจกให้ทุกท่านไป ขอให้ท่านตรวจสอบโครงการ

ของหมู่บ้านตนเองด้วยว่า ถ้าโครงการไหนได้ทำไปแล้วก็ขอให้ตัดทิ้งไป และจะให้ท่านเสนอทบทวนในแผนระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564 แต่ถ้าไม่มีในแผนก็ให้ท่านเสนอมาใหม่ สำหรับโครงการในปี พ.ศ. 2566-2570 เรื่องรายละเอียดระยะทางของโครงการฯ ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการวัดระยะทางมาให้ด้วย เนื่องจากทาง อบต.ท่าจะหลุง มีนายช่างเพียงคนเดียว เกรงว่าจะไม่สามารถดำเนินการเสร็จทันตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

- ขอสอบถามว่า ถ้าแผนชุมชนกับแผนของ อบต. ไม่ตรงกันจะเป็นอะไรมั๊ยครับ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

- แผนชุมชนกับแผนของ อบต. จะไม่ตรงกันอยู่แล้วคะ ซึ่งถ้าท่านได้งบประมาณมาจากข้างนอก และมีแผนชุมชนรองรับตามโครงการที่ท่านได้รับมาก็สามารถดำเนินการได้เลยคะ

นายก อบต.ท่าจะหลุง - ขอเพิ่มเติมว่า ถ้าท่านผู้นำหมู่บ้านต้องการทำโครงการใหญ่ๆ ซึ่งทาง อบต.ไม่มีงบประมาณที่จะมารองรับได้ ท่านสามารถแบ่งทำทีละช่วงๆ หรือสามารถที่จะขอสนับสนุนงบประมาณข้างนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากที่ไหนก็ตาม ถ้าหมู่บ้านของท่านมีแผนชุมชนรองรับ ตามโครงการที่จะทำมันก็สามารถทำได้ สามารถดึงมาจากแผนชุมชนได้เลย เพราะฉะนั้น การมีแผนชุมชนของหมู่บ้านจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการรองรับโครงการต่างๆ ในอนาคตให้กับหมู่บ้านของท่านได้

ประธานสภาฯ - ประชุมสภาฯ สมัยนี้ ผมคิดว่าอาจจะเป็นสมัยสุดท้ายของการประชุมสภาฯ ก็เป็นไปได้ เพราะเลือกตั้งนายกอบจ.ก็ผ่านพ้นไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการเลือกตั้งของเทศบาล และเลือกตั้งของ อบต. ตามลำดับ ยังไงก็ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารกันต่อไป ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ราเชนทร์ ประกอบกิจ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายราเชนทร์ ประกอบกิจ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

สมร ต้อยกระโทก ผู้ตรวจรายงานฯ
(นายสมร ต้อยกระโทก)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สนั่น แจ็กแดงพะเนาวิ ผู้ตรวจรายงานฯ
(นายสนั่น แจ็กแดงพะเนาวิ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

แฉล้ม คำโพธิ์แสง ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางแฉล้ม คำโพธิ์แสง)
กรรมการตรวจรายงาน/เลขานุการฯ

สภา อบต.ท่าจะหลุง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่...2... ครั้งที่...1... ประจำปี 2564 เมื่อวันที่...3...พฤษภาคม...2564... ประธานสภา อบต.ท่าจะหลุง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ติม เต็มกระโทก ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายติม เต็มกระโทก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง